
Loftlagsmál – stýrihópur

1. fundur stýrihóps haldinn 27.04.2021. 

Mætt: Árni Rúnar Árnason formaður, Tinna Hallbergsdóttir, Þórey Svanfríður Þórisdóttir, Berglind 
Guðmundsdóttir, Ishmael David og Guðmundur Elíasson.

Byrjað var á að yfirfara erindisbréfið og hlutverk hópsins. Í erindisbréfinu kemur fram að lokaskýrslu skal 
skila fyrir fyrsta júní 2021 og þar sem um stuttan tíma er að ræða var ákveðið að funda einu sinni í viku í 
6 skipti. Fundartíminn er á þriðjudögum frá kl 14:00 til 15:00 og samþykkt að GE myndi senda út 
fundarboð fyrir næstu fimm skipti. 

Í erindisbréfinu kemur m.a. fram að markmið starfshópsins er að móta stefnu bæjarins og setja fram 
verkáætlun í loftlagsmálum. Einnig kemur fram að hafa skal til hliðsjónar Umhverfis- og auðlindastefnu 
bæjarins, áðgerðaráætlun íslenskra stjórnvalda í loftlagsmálum sem og heimsmarkmið sameinuðu 
þjóðanna nr 13.

Bent var á að í aðgerðaráætlun sem gerð var í tengslum við Umhverfis- og auðlindastefnu er ekki tekið á 
öllum þeim atriðum sem fram koma í skýrslunni. Tinna sendir skjal til GE þar sem hún tekur fram 
verkefni sem hún telur vanta. Einnig kom fram að markmið sameinuðu þjóðanna nr 8, 11, 12, 14 og 17 
þurfi einnig að hafa til hliðsjónar.  

Almennt var rætt að framsetning lokaskýrslu hópsins þurfi að vera skýr fyrir almenning og helst þannig 
að fram komi einhver atriði sem allir geti tekið til sín og jafnvel einhverskonar hvatar.

Fram kom að verið sé að vinna verkefni varðandi loftlagsmál hjá Hafnarfjarðarhöfn. GE óskar eftir 
upplýsingum um hvað er í vinnslu og staða þess verkefnis. 

Rætt var um að finna þær viðbragðsáætlanir sem til eru hjá Hafnarfjarðarbæ vegna loftlagsbreytinga.

GE upplýsti að á stjórnarfundi SSH sem haldinn var 18. janúar 2021 var samþykkt að unnin verði 
sameiginleg loftlagsstefna fyrir sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu. Auk þess er í gangi vinna við 
Loftlagsáætlun atvinnulífsins en þar á starfshópur frá Samorku með hluta þeirrar vinnu.

 


